

จับทวนเปิด-ปิดมหาลัยตามอาเซียน

นำเสนอเมื่อ : 24 มี.ค. 2559

รองเลขาธิการ CHES จีทปอ.ทบทวนเปิด-ปิดมหา'ลัยตามอาเซียน
หลังพบไม่เกิดประโยชน์กับนิสิตนักศึกษาเลย
ขณะที่“สุรวาท”เตรียมนำเรื่องถกในที่ประชุม ส.ค.ศ.ท.

วันนี้(23 มี.ค.) ผศ.ดร.พัทธนันท์ ทรราชภิรมย์โชค

รองเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ(CHES)เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)มีมติให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เปิด-ปิดภาคเรียนตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 โดยภาคเรียนที่ 1 เปิดเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม และปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมนั้น ขณะนี้ผ่านมา 2 ปี แล้วทำให้เห็นผลว่า การเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียนนั้น

ไม่ได้เกิดผลดีกับนิสิตนักศึกษาเลยโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่ต้องออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เนื่องจากนักเรียนระดับชั้นพื้นฐานจะเปิดเรียนช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ขณะที่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรียังไม่เสร็จเลย แต่ก็ต้องรีบตัดเกรดผลการเรียน และแต่ละปีการศึกษานิสิตนักศึกษาต้องไปสังเกตการสอนและจัดกิจกรรมในแต่ละรายวิชาโดยจะนำผลงานของนิสิตนักศึกษาไปใช้จริงในโรงเรียนแต่โรงเรียนก็ปิดเทอม

ผศ.ดร.พัทธนันท์ กล่าวต่อไปว่านอกจากนี้นิสิตนักศึกษาคณะเกษตรก็ประสบปัญหาน้ำแล้ง เพราะช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม ไม่มีน้ำให้ทดลองในแปลงเพาะปลูก และเรียนรู้ไม่เต็มประสิทธิภาพแต่ปัญหาสำคัญ คือ ช่วงเดือนมีนาคมจนถึงพฤษภาคมอากาศจะร้อนมากทำให้ต้องใช้เครื่องปรับอากาศจำนวนมาก ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องเสียค่าไฟมากตามไปด้วย อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากอากาศร้อนทำให้ทุกคนเหนื่อยถ้าไม่ยอมเรียนและขาดสมาธิด้วย ดังนั้นจึงอยากเสนอให้ ทปอ.ทบทวนมติดังกล่าวโดยด่วน

ด้าน ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม(มรม.)ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย(ส.ค.ศ.ท.) กล่าวว่าฝ่ายผลิตครูตั้งแต่แรกแล้วว่า การเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียนนั้น ส่งผลกระทบต่อการออกไปฝึกสอนของนิสิตนักศึกษา เพราะช่วงเวลาเปิดปิดภาคเรียนไม่สอดคล้องกับนักเรียนชั้นพื้นฐาน แต่ก็พยายามที่จะฝืนทำตามมติ ซึ่งก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับนิสิตนักศึกษาเลย และเมื่อไปดูช่วงเวลาเปิดปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน ส่วนใหญ่ก็พบว่าไม่ได้เปิด-ปิดภาคเรียนตรงกันดังนั้นในการประชุม ส.ค.ศ.ท.วันที่ 7 เม.ย.นี้ ตนจะนำเรื่องนี้เข้าหารือ และเสนอให้มีการทบทวนมติดังกล่าว